

Số: 24/KH-HĐND

Côn Đảo, ngày 05 tháng 6 năm 2017

**KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP TỔ
THẢO LUẬN TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND HUYỆN**

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, căn cứ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt động của HĐND huyện và chương trình Kỳ họp lần thứ Tư. Chủ tọa kỳ họp dự kiến Kế hoạch họp Tổ để thảo luận tài liệu và phân công phát biểu, chất vấn tại kỳ họp thứ Tư HĐND huyện như sau:

I/- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1/- Thời gian: 01 buổi (từ 8 giờ 30 phút) ngày 19/7/2017

2/- Địa điểm, thành phần tham dự:

a/- Tại phòng họp UBND huyện: Tổ thảo luận số 1 gồm các vị đại biểu HĐND huyện của ba Tổ đại biểu số 2, 4 và 5.

Phân công ông Lê Minh Nhứt – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, phối hợp cùng bà Nguyễn Thị Trinh - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2, ông Phùng Anh Huy - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4, ông Trần Văn Hoàng - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5 chủ trì thảo luận. ông Lâm Tiến Đạt - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện làm thư ký.

Thường trực HĐND huyện mời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Ủy viên UBND huyện không phải là đại biểu HĐND huyện: ông Trần Đắc Lực, ông Trần Hùng Tâm, ông Nguyễn Hùng Vũ, bà Lê Thị Thu Thủy – Phó Trưởng Phòng VH - TT huyện và các vị khách mời là đại diện các cơ quan, đơn vị cùng tham gia thảo luận.

b/- Tại Hội trường UBND huyện: Tổ thảo luận số 2 gồm các vị đại biểu HĐND huyện của ba Tổ đại biểu số 1, 3 và 6.

Phân công ông Trần Tấn Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, phối hợp cùng bà Đoàn Thị Diệu Hiền - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 1, ông Nguyễn Quang Việt - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3, bà Huỳnh Thị Thanh Liên - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 6 điều hành thảo luận. ông Phạm Ngọc Quý – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện làm thư ký.

Thường trực HĐND huyện mời: Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND, Chi cục trưởng CC THA DS huyện và các Ủy viên UBND huyện không phải là đại biểu HĐND huyện: ông Nguyễn Thành Đạt, ông Bùi Hữu Thế, ông Đoàn Thái, ông Võ Thái Hòa và các vị khách mời là đại diện các cơ quan, đơn vị cùng tham gia thảo luận.

II/- NHỮNG NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN:

1- Các báo cáo, tờ trình của UBND huyện:

- Tình hình KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017:

+ Các báo cáo của UBND huyện đã phản ánh hết tình hình KT – XH, QP – AN của huyện trong 6 tháng đầu năm 2017 chưa? Cần bổ sung, giải trình thêm vấn đề gì không? Có cần phải phân tích thêm các nguyên nhân chủ quan, khách quan của một số chỉ tiêu vượt hoặc không đạt được so kế hoạch năm 2017 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 không?

+ Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do UBND huyện đề ra có cần bổ sung thêm gì không để giúp huyện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017?

+ Việc thực hiện kế hoạch XDCCB, SNKT và mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm 2017 của UBND huyện: có đánh giá, phân tích hết tình hình và những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện kế hoạch hay chưa và khả năng thực hiện các dự án thuộc thẩm quyền đã phân cấp cho huyện, những dự án, kế hoạch mà HĐND huyện đã quyết nghị không? kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 như thế nào cần điều chỉnh gì thêm không?

+ Cần có những giải pháp quyết liệt nào trong lĩnh vực quản lý dự án để đảm bảo cho việc hoàn thành kế hoạch mà HĐND huyện đã giao?

+ Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017 của UBND huyện: có cần giải trình thêm vấn đề gì không?

+ Các tờ trình, báo cáo chuyên đề của UBND huyện trình tại kỳ họp, theo các vị đại biểu có cần giải trình thêm điều gì hoặc bổ sung thêm giải pháp gì không? Các đề xuất của UBND huyện trong các tờ trình, báo cáo đã phù hợp chưa?

2- Các báo cáo về tình hình thực thi pháp luật:

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã phản ánh hết tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2017 của các cơ quan này chưa? Dự kiến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và những thuận lợi, khó khăn mà các báo cáo nêu ra đã phù hợp chưa?

3- Về giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng: đề nghị các vị đại biểu góp ý về những vấn đề nổi bật mà cử tri nêu ra có được tổng hợp đầy đủ chưa? Ý kiến giải trình của các cơ quan chức năng có thỏa đáng và đúng trọng tâm vấn đề mà cử tri kiến nghị, thắc mắc chưa? Các ý kiến giải trình và hứa hẹn tiếp thu giải trình của UBND, của các cơ quan chức năng tại kỳ họp HĐND huyện trước đây đã được các cơ quan này thực hiện như thế nào?

- Trên cơ sở ý kiến giải trình của các cơ quan chuyên môn, với chức năng và nhiệm vụ của mình đề nghị các vị đại biểu, các vị khách mời thực hiện quyền chất vấn theo Quy chế hoạt động của HĐND và Nghị quyết chất vấn của HĐND huyện.

- Đề nghị các vị Đại biểu dựa trên báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện, Bài phát biểu của Chủ tịch UBMTTQVN tại kỳ họp lần thứ Tư, Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri cũng như thông tin phản ánh của cử tri, những thông tin thu thập được trong thực hiện nhiệm vụ Người Đại biểu Nhân dân để thảo luận về các nội dung trên.

- Tài liệu của kỳ họp Thường trực HĐND huyện đăng tải trên cổng thông tin điện tử, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến phát biểu trong buổi thảo luận Tổ trước kỳ họp.

III/- HỘI Ý VỀ NHỮNG NỘI DUNG CHẤT VẤN:

Vào lúc **14 giờ 00** phút cùng ngày, Thường trực HĐND huyện mời: Thường trực Huyện ủy, các thành viên Thường trực HĐND, đại diện UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện, lãnh đạo 02 Ban HĐND, Tổ Trưởng 6 Tổ đại biểu HĐND, Trưởng Ban Thư ký kỳ họp, nghe báo cáo kết quả thảo luận và dự kiến các nội dung chất vấn tại kỳ họp./.

Nơi nhận:

- Đ/c BT và PBT HU;
- CT.UBND, CT.UBMTTQ huyện,
- Các đại biểu HĐND huyện khoá XI;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Đảng Cộng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu VT.

TM. CHỦ TỌA KỶ HỌP



Lê Minh Nhựt